



ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เตือน !! วัยรุ่น ชี้อกรดทีซีเอมาใช้เอง หวังหน้าขาวใส เสี่ยงหน้าพังถาวร

อย. เตือนวัยรุ่น อย่าซื้อกรดทีซีเอมาใช้เอง เพื่อหวังหน้าขาวใส หลังพบการโฆษณาขายผ่านสื่อเฟซบุ๊ก Ac-beauty และ เว็บไซต์ www.acbeauty88.com ย้ำต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะกรดดังกล่าว มีความเข้มข้นสูง การใช้ผิดวิธีจะทำลายผิวถึงชั้นหนังแท้ เกิดรอยแผลเป็นถาวร



เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการจำหน่ายกรดทีซีเอ (Trichloroacetic Acid : TCA) ทางสื่อเฟซบุ๊กชื่อ Ac-beauty เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/Acbeauty/> จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กดังกล่าว และ เว็บไซต์ www.acbeauty88.com พบภาพผลิตภัณฑ์ยากรดทีซีเอที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย. และข้อความโฆษณาขายยาแสดงสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ลอกฝ้า กระ จุดต่างดำ แต้มไฟ หลุมสิว เป็นต้น กระวนใจ จึงขอเตือนไปยังวัยรุ่นที่รักความงามต้องการมีผิวขาวใสเรียบเนียน อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้โดยเด็ดขาด เพราะกรดทีซีเอเป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง และต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากกรดทีซีเอมีความเข้มข้นหลายแบบเหมาะสำหรับการรักษาทางผิวหนังที่แตกต่างกัน หากใช้ผิดวิธี กรดดังกล่าวอาจไปทำลายผิวหนังถึงชั้นหนังแท้ เกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าถาวรไม่สามารถรักษาให้หายได้ กรณีนี้ อย. ได้สั่งระงับการโฆษณาขายยาและดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการและสถานเสริมความงามที่ลักลอบ การผลิต ขาย หรือนำเข้ากรดทีซีเอ โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา จะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท อย. ขอเตือนผู้บริโภคด้วยความหวังดี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาหน้าหรือรักษาปัญหาทางผิวหนังจะต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ก่อนเลือกซื้อ ขอให้หยุดคิดอย่างรอบคอบ อย่าด่วนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้เอง เพราะหากเกิดความผิดพลาดหน้าพังถาวรจะได้ไม่คุ้มเสีย หากไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามมายัง อย. ที่สายด่วน 1556 หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือที่ www.fda.moph.go.th เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี

วันที่เผยแพร่ข่าว 27 พฤษภาคม 2563 ข่าวแจก 100 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

LINE@     /FDATHAI



FDAThAI



โทรศัพท์ 0 2590 7117, 7123
โทรสาร 0 2591 8474

อย. มีตีใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

<http://www.fda.moph.go.th>